

Công bố kết quả kì thi năng lực tiếng Nhật lần thứ 2 năm 2014

Theo như trong số báo trước, chúng tôi có hứa sẽ công bố kết quả kì thi năng lực tiếng Nhật được tổ chức vào ngày 7 tháng 12 năm 2014. Và kết quả như sau trong tổng số 298 thí sinh dự mừng các bạn ! thi là thực tập sinh kỹ năng của nghiệp đoàn Saikaikyo thì có 87 bạn đã đỗ đạt các cấp độ. Xin chúc mừng tất cả các bạn.

Theo thống kê của Ban tổ chức kì thi, thì tỉ lệ đỗ đạt các cấp độ N1 ~N4 của kì thi tháng 7 năm 2014 là 40.7% . Nếu như so sánh với tỷ lệ đó, thì tỷ lệ đỗ đạt các cấp độ N1 ~N4 của kì thi tháng 12 năm 2014 là 32%. Như vậy có thể nói rằng kì thi được tổ chức lần 2 của năm 2014 là khó hơn các bạn nhỉ.

【Lượng thí sinh chia theo cấp độ thi】 【Lượng thí sinh chia theo quốc tịch】

Cấp độ thi	Số thí sinh đỗ (Người)	Quốc tịch	Số thí sinh đỗ (Người)
N1	0	Việt Nam	56
N2	8	Trung Quốc	22
N3	40	Indonesia	7
N4	39	Thái Lan	2
Tổng số	87	Tổng số	87

Trong đó, cũng có số lượng lớn các bạn Thực tập sinh thử thách với kì thi và đạt được những thành tích tốt nhất định. Lần này, rất tiếc phải nói rằng không có thí sinh nào đỗ cấp độ N1. Nhưng việc thử sức, và cố gắng để đạt mục tiêu đó, là điều quan trọng hơn cả. Chúng tôi nghĩ rằng đây nhất định sẽ là tài sản lớn của các bạn. Nhất định tất cả các bạn hãy tiếp tục cố gắng cho kì thi tiếp theo nhé!

Về việc đưa vào sử dụng My Number (mã số cá nhân) và giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

My number (Mã số cá nhân) là số hiệu gồm 12 chữ số, sẽ cung cấp cho mỗi cá nhân 1 số hiệu riêng đối với những người có đăng kí tạm trú. Chế độ này, được áp dụng chủ yếu để bảo quản thông tin một cách hiệu quả cao về tiền thuế, tiền bảo hiểm xã hội... Vì vậy đối với các bạn thực tập sinh kỹ năng là những người có Thẻ lưu trú cũng sẽ được cung cấp mã số này. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2015, bộ phận cấp phát sẽ gửi đường bưu điện đến kí túc xá của tất cả các bạn thực tập sinh マイナンバー通知カード (Thẻ thông tri Mã số cá nhân). Mã số này chỉ cung cấp 1 lần và về nguyên tắc sẽ không thay đổi suốt cả 1 đời. Vì vậy, マイナンバー通知カード (Thẻ thông tri Mã số cá nhân) là vật chứa thông tin cá nhân rất quan trọng, nên các bạn hãy lưu tâm để bảo quản sao cho không bị làm mất, làm rơi...

Ngoài ra, cùng với việc áp dụng My Number -Mã số cá nhân, thì việc sử dụng giấy Giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân khấu trừ từ tiền lương, cũng trở nên khắt khe hơn, trong trường hợp bạn có người thân cần nuôi dưỡng ở nước nhà,, bạn cần có giấy chứng nhận nuôi dưỡng. Kể từ năm sau trở đi, nếu chỉ có giấy chứng nhận nuôi dưỡng mà phía công ty XKLD cung cấp, thì việc nuôi dưỡng gia đình của bạn sẽ không được thừa nhận, đối với các bạn thực tập sinh ở các nước không có hiệp ước về thuế, thì có khả năng sẽ phải chịu mức thuế lớn cho đất nước Nhật Bản. Trong trường hợp xin giảm trừ gia cảnh từ năm sau trở đi thì cần có biểu gửi tiền quốc tế mà trong đó phải có bổ sung thông tin cụ thể về người nhận là thành viên thân thuộc trong gia đình. Vì vậy, khi các bạn đi gửi tiền về cho gia đình, nhớ giữ biên lai lại và bảo quản thật cẩn trọng không để làm mất bạn nhé.



Việc buôn bán bất chính tài khoản ngân hàng và điện thoại di động là hành vi bất chính

Chúng tôi đã phát hiện ra 1 bộ phận thực tập sinh của Nghiệp đoàn Saikaikyo, bị rủ rê lôi kéo vào những sự vụ như bị đề nghị đăng kí tài khoản ngân hàng, đăng kí điện thoại di động, rồi mua bán những thứ đó bằng tiền mặt. Vì việc dụ dỗ này với mục đích là kiếm tiền một cách dễ dàng trên các trang báo mạng, hay các thư tín điện tử trực tiếp, nên nếu nhìn thoáng qua thôi, thì các bạn sẽ không hiểu đó là hình thức phạm tội. Cho dù nói đi thế nào chẳng nữa, thì hành vi này cũng là hành vi phạm pháp. Nhiều bạn Thực tập sinh đã tham gia vào nhóm phạm tội kiểu như vậy, nên không những để cho bản thân các bạn không bị coi là kẻ phạm tội, thì cùng với việc bản thân bạn cần tránh xa những lời rủ rê, dụ dỗ ngọt ngào, hấp dẫn, các bạn cũng nên để ý lẫn nhau, để tránh bạn bè xung quanh mình bị cuốn vào hành vi phạm tội bạn nhé. Đây là điều rất quan trọng đấy. Ngoài ra để bảo vệ chính mình, các bạn cũng cần bảo quản nghiêm ngặt Hộ chiếu, thẻ lưu trú, mà có chứa thông tin cá nhân quan trọng của bạn. Tuyệt đối không tùy tiện photo giấy tờ cá nhân và đưa cho người khác.

【 × Buôn bán điện thoại di động 】



Điện thoại di động theo nguyên tắc nếu không cung cấp thông tin cá nhân, thì không đăng kí được. Đã xảy ra nhiều hiện tượng để sử dụng với hành vi phạm pháp, thì nguy trang bằng hình thức làm thêm

kiếm lời cao, yêu cầu đăng kí điện thoại, rồi trao đổi mua bán lẫn nhau.

Nếu như đăng kí được rồi, mặc dù thực tế là không có ý định sử dụng, cũng như không có ý thức về việc chi trả chi phí sử dụng, chi phí mua máy, nhưng bằng mục đích cung cấp điện thoại đó cho ai đó, thì hành vi này được coi là bất hợp pháp. Ngoài ra, số tiền phí sử dụng dịch vụ, phí mua máy của những chiếc điện thoại đã được đăng kí với ý đồ buôn bán luân chuyển như vậy, thì cho dù thực tế người đăng kí điện thoại không sử dụng dịch vụ, nhưng vẫn phải có nghĩa vụ thanh toán cho các nhà mạng theo đúng hợp đồng.

【 × Mua bán tài khoản ngân hàng 】



Tổ chức phạm tội sẽ sử dụng tài khoản mang tên của người khác để đi lĩnh tiền mà đã kiếm được một

cách bất chính. Vì là sử dụng tài khoản mà chủ tài khoản là tên của người khác, nên kẻ đó rất khó bị phát hiện ra dấu tích phạm tội.

Nói cách khác, đây là 1 trong những hình thức như 「Lừa đảo chuyển khoản」 hay 「Yêu cầu ma」 (lừa đảo người quen của các bạn) Những người đó sẽ dễ dàng nhận được số tiền lớn thông qua việc liên lạc bằng internet. Việc mua lại hay bán lại Sổ ngân hàng hay thẻ rút tiền của cá nhân cho người khác, được coi là hành vi phạm tội. Phía ngân hàng nếu như phát hiện ra được việc sử dụng bất chính tài khoản ngân hàng, họ sẽ báo cho cảnh sát, và như vậy, sẽ có rất nhiều người phạm tội có liên quan đến sự vụ sẽ bị bắt giữ.

西日本海外業務支援協同組合

Western part of Japan Overseas operations Supporting Cooperation

〒731-3168 広島市安佐南区伴南1-3-16 五興ビル3F
Tel 082-849-4674 Fax 082-849-1716

さいかい
西海協